

ĐÔNG HUNG

Rau xanh được mùa, được giá

Sau một thời gian gặp khó khăn do thời tiết mưa úng, thời điểm này, người trồng rau trên địa bàn huyện Đông Hưng đều phấn khởi vì rau được mùa, được giá. Bà con có lãi sau thu hoạch, mạnh dạn trồng tiếp rau xanh để phục vụ thị trường tốt.

Trên các cánh đồng của xã An Châu "thủ phủ" rau vụ đông của huyện Đông Hưng những ngày này, người mua, người bán tấp nập, ai cũng tươi cười, phấn khởi bởi rau xanh được giá lại dễ bán. Ông Nguyễn Đình Tư, thôn Kim Châu 2 cho biết: Nếu như vụ rau năm ngoái giá quá rẻ, người trồng không muốn thu hoạch, để rau thối trên ruộng, người mua thì vắng bóng thì năm nay khác hẳn, vừa được mùa lại được giá. Vụ này tôi trồng 8 sào cải bắp, su hào, rau cải, trong đó 3 sào là đất của gia đình còn 5 sào thuê, mướn đất của người khác. Hiện gia đình đã bán được 1 sào su hào với giá từ 3.500 - 5.000 đồng/củ (giá năm ngoái lúc đắt nhất mới được 2.000 đồng, lúc rẻ chỉ mấy trăm đồng/củ, thậm chí bỏ thối trên ruộng). Sau đợt mưa kéo dài và triều cường, các hộ nông dân xã An Châu đã nhanh chóng trồng kín 80ha cây màu vụ đông (tăng khoảng 10ha so với năm ngoái), chủ yếu là rau màu ưa lạnh. Ngoài cơ chế hỗ trợ sản xuất của tỉnh và huyện, xã An Châu đã hỗ trợ nông dân tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất, khuyến khích bà con mở rộng diện tích với một số cây chủ lực như bí xanh, su hào, súp lơ, cải bắp, dưa chuột... Thật mừng là sau mưa úng thời tiết thuận lợi nên các loại rau của bà con nông dân trồng sinh trưởng, phát triển tốt, ít sâu bệnh, nhanh cho thu hoạch; mừng hơn là rau dễ bán, giá cao gấp 2 - 3 lần năm ngoái. Bà Nguyễn Thị Lan, thôn Kim Châu 2 cho

biết: Năm ngoái tôi trồng 2 sào su hào, cải bắp nhưng năm nay tôi mướn thêm 3 sào của những hộ không trồng để trồng thêm dưa sen, khoai tây và các loại rau khác. Năm nay trời lạnh nên sâu bay ít, đỡ được hàng trăm nghìn tiền mua thuốc trừ sâu, giá bán rau lại cao. Tôi mới bán 1 sào rau cải, 1 luống su hào đã được 5 - 6 triệu đồng. Cứ ổn định giá như hiện nay thì vụ này gia đình có thể thu được gần 20 triệu đồng từ trồng rau.

Ông Đào Ngọc Thuấn, Giám đốc HTX DVNN xã An Châu cho biết: Do người dân trong xã giàu kinh nghiệm trồng rau vụ đông nên năm nay cả năng suất và chất lượng đều tốt, giá bán lại cao. HTX còn đứng lên thu mua dưa chuột bỏ túi và giới thiệu một số công ty đưa xe ô tô về tận ruộng thu mua rau cho bà con. Dự kiến năm nay vụ đông thắng lợi, bình quân 1 sào rau người nông dân có thể thu về từ 2,5 - 4 triệu đồng, trong đó su hào, cải bắp cao hơn, khoảng 4 - 5 triệu đồng/sào.

Thời điểm hiện tại, không chỉ nông dân An Châu mà nông dân các xã có truyền thống trồng cây màu vụ đông như Nguyễn Xá, Phú Châu, Đông Xá cũng đã thu hoạch rau màu nên thị trường rau xanh rất phong phú, đa dạng nhưng quan trọng nhất là rau xanh không bị rớt giá như các năm trước. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, thôn Đà Giang, xã Nguyễn Xá phấn khởi cho biết: 2 sào bí xanh của gia đình đủ bù ảnh hưởng bởi mưa úng nhưng vì ở vùng chuyên màu, thoát nước

tốt nên vẫn phát triển tốt, năng suất chỉ thấp hơn năm ngoái một ít nhưng giá bán lại cao gấp 3 lần. Tôi đang chuẩn bị, trồng rau khác bán để phục vụ thị trường tốt.

Vì trồng rau thời gian ngắn lại cho thu nhập cao gấp nhiều lần cây lúa nên nhiều người cao tuổi ở xã Phú Châu vẫn tham gia trồng. Ông Bùi Đức Cơ (80 tuổi) ở thôn Cốc và vợ nay cũng đã 77 tuổi nhiều năm nay vẫn duy trì 2 sào cây màu vụ đông, chủ yếu là bí xanh, dưa chuột, đỗ. Ông Cơ cho biết: Đến nay gia đình đã thu được 5 tạ bí xanh, trên 2 tạ dưa chuột, 60 - 70kg đỗ xào và một số loại rau khác. Nếu bí xanh và đỗ năm ngoái chỉ được 5.000 - 6.000 đồng/kg thì năm nay giá bán ổn định 15.000 đồng/kg còn dưa chuột từ 15.000 - 20.000 đồng/kg. Bí xanh nay đã tàn nhưng đỗ và dưa chuột vẫn đang cho thu hoạch. Vợ chồng ông Cơ và ông Bùi Đức Canh cũng ở thôn Cốc đều cho rằng: Tham gia trồng cây màu vụ đông vừa tăng thu nhập cho gia đình vừa góp phần đưa vụ đông của xã trở thành vụ sản xuất chính trong năm.

Với phương châm đa dạng các loại cây, bố trí cơ cấu cây trồng phù hợp với từng vùng sản xuất, tạo chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu dùng, sản xuất vụ đông đã giúp nông dân Đông Hưng từng bước đổi mới tư duy trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập, nâng cao giá trị sản xuất theo hướng bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới.

THU HIỆN



Nông dân xã Nguyễn Xá (Đông Hưng) thu hoạch bí xanh.

Nước sạch chưa sạch

Nước vẫn đục, nhiều cặn, có mùi khó chịu, áp lực bơm nước yếu... là những phản ánh của người dân xã Vũ Lăng (Tiền Hải) về tình trạng nước sạch trên địa bàn xã. Phóng viên Báo Thái Bình đã có những tìm hiểu về vấn đề này.



Trạm cấp nước sạch thôn Hưng Đạo, xã Vũ Lăng (Tiền Hải).

Dân "khát" nước sạch...

Mặc dù đã đầu tư nước sạch từ năm 2004 nhưng cách đây khoảng một tháng gia đình anh Đặng Ngọc Thịnh ở thôn Hưng Đạo, xã Vũ Lăng phải bỏ ra gần 2 triệu đồng thuê nước sạch cho người dân thôn Hưng Đạo) và năm 2006 tiếp tục khởi công xây dựng trạm nước sạch số 2 với công suất 250m³/ngày đêm nằm trên địa bàn thôn Thường Kiệt (phục vụ nước sạch cho người dân các thôn Thường Kiệt, Lê Lợi, Trung Vương). Hai trạm nước sạch phục vụ nước sinh hoạt cho hơn 1.300 hộ dân trên địa bàn xã. Do được xây dựng từ lâu, đến nay hai trạm nước sạch đã xuống cấp lại không được tu bổ, nâng cấp thường xuyên nên hệ thống lọc hoạt động không ổn định làm ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch. Thực hiện quyết định của UBND tỉnh về việc bàn giao các trạm nước sạch cho các doanh nghiệp quản lý và vận hành, đến tháng 9/2016, địa phương đã bàn giao hai trạm nước sạch cho Công ty Cổ phần Xây dựng và công nghệ môi trường Việt Nam tiếp quản và vận hành. Đến nay, Công ty đã có các hoạt động tu bổ, nâng cấp hai trạm nước sạch nhưng vẫn chưa đáp ứng được mong muốn sử dụng nước sạch của người dân cả về chất lượng và sản lượng.

cấp nước sạch nông thôn, năm 2004, xã khởi công xây dựng trạm nước sạch số 1 với công suất 150m³/ngày đêm nằm trên địa bàn thôn Hưng Đạo (phục vụ nước sạch cho người dân thôn Hưng Đạo) và năm 2006 tiếp tục khởi công xây dựng trạm nước sạch số 2 với công suất 250m³/ngày đêm nằm trên địa bàn thôn Thường Kiệt (phục vụ nước sạch cho người dân các thôn Thường Kiệt, Lê Lợi, Trung Vương). Hai trạm nước sạch phục vụ nước sinh hoạt cho hơn 1.300 hộ dân trên địa bàn xã. Do được xây dựng từ lâu, đến nay hai trạm nước sạch đã xuống cấp lại không được tu bổ, nâng cấp thường xuyên nên hệ thống lọc hoạt động không ổn định làm ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch. Thực hiện quyết định của UBND tỉnh về việc bàn giao các trạm nước sạch cho các doanh nghiệp quản lý và vận hành, đến tháng 9/2016, địa phương đã bàn giao hai trạm nước sạch cho Công ty Cổ phần Xây dựng và công nghệ môi trường Việt Nam tiếp quản và vận hành. Đến nay, Công ty đã có các hoạt động tu bổ, nâng cấp hai trạm nước sạch nhưng vẫn chưa đáp ứng được mong muốn sử dụng nước sạch của người dân cả về chất lượng và sản lượng.

Nỗi niềm doanh nghiệp

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Nam, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và công nghệ môi trường Việt Nam, đơn vị đang vận hành hai trạm nước sạch tại xã Vũ Lăng cho biết: Sau khi tiếp quản hai trạm cấp nước

với tổng diện tích mặt bằng dự kiến là 9.000m². Trạm cấp nước mới được hoàn thành sẽ cung cấp đủ nhu cầu nước sạch sinh hoạt cho 100% các hộ gia đình cũng như các cơ quan, tổ chức, các công trình công cộng của xã Vũ Lăng và các xã lân cận có nhu cầu. Công ty bảo đảm lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng, cung cấp nước 24/24 giờ trong ngày cho tất cả các hộ gia đình, các cơ quan, tổ chức có nhu cầu. Chất lượng nước sau khi xử lý bảo đảm và được giám sát thông qua các chỉ tiêu chất lượng theo quy định về kỹ thuật của quy chuẩn quốc

gia về chất lượng của Bộ Y tế (QCVN 02: BYT/2009) ban hành ngày 17/6/2009. Dân "khát" nước sạch, chính quyền địa phương mong muốn người dân sớm được sử dụng nước sạch bảo đảm cả về chất lượng và sản lượng, doanh nghiệp mong muốn được cung cấp nước sạch sớm nhất, mong rằng các cơ quan chức năng của tỉnh quan tâm tạo điều kiện để dự án đầu tư xây lắp mới trạm xử lý và cấp nước sạch tập trung trên địa bàn xã Vũ Lăng sớm được xây dựng và đi vào hoạt động.

Ông Lê Duy Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vũ Lăng (Tiền Hải)



Hai trạm nước sạch thuộc xã Vũ Lăng đã được Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tổ chức định mức giá trị còn lại, đồng ý cho xã Vũ Lăng bàn giao cho Công ty Cổ phần Xây dựng và công nghệ môi trường Việt Nam tiếp nhận, quản lý, vận hành và cung cấp nước sạch cho nhân dân. Cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân tại địa phương mong muốn các cơ quan của tỉnh quan tâm tạo điều kiện để doanh nghiệp được đầu tư dự án xây lắp mới trạm xử lý và cấp nước sạch tập trung trên địa bàn xã Vũ Lăng. Trước mắt, khi chưa xây dựng được trạm cấp nước mới, để nghị cơ quan chức năng và UBND xã Tây An sớm xử lý các hộ chăn nuôi vi phạm xả chất thải gây ô nhiễm nguồn nước đầu vào của trạm cấp nước.

Ông Lê Đức Duy, Trưởng thôn Hưng Đạo, xã Vũ Lăng (Tiền Hải)



Thôn Hưng Đạo có 289 hộ với 925 nhân khẩu. Khi trạm nước sạch số 1 đi vào hoạt động, hầu hết các hộ gia đình trong thôn đều phấn khởi đầu tư kinh phí lắp đường ống, đồng hồ và làm bể chứa nước sạch. Thời gian gần đây, trạm nước sạch xuống cấp, chất lượng nước không bảo đảm khiến cho người dân rất lo lắng việc sử dụng nguồn nước sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng cấp huyện sớm có các giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng nước sạch để người dân được sử dụng nguồn nước sạch bảo đảm cũng như được hưởng chính sách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân của tỉnh đã đề ra.

Ông Bùi Văn Tính, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn



Tại Quyết định số 2611/QĐ-UBND ngày 28/9/2016, UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung cần chuyển đổi mô hình quản lý để đầu tư cải tạo nâng cấp trên địa bàn tỉnh, trong đó có trạm cấp nước sạch tập trung thôn Hưng Đạo, xã Vũ Lăng. Do một số nguyên nhân khách quan nên tiến độ thẩm định, đánh giá hồ sơ của Công ty Cổ phần Xây dựng và công nghệ môi trường Việt Nam bị chậm. Ngày 22/11/2017, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn có tờ trình gửi UBND tỉnh và Sở Tài chính để nghị tổ chức định giá giá lại 3 trạm cấp nước, trong đó có trạm cấp nước thôn Hưng Đạo. Hiện nay, cơ quan chuyên môn đang khẩn trương tiến hành công việc theo quy định, sớm hoàn thành việc định giá tài sản còn lại để bàn giao cho Công ty.

PHAN LỢI - THANH HUYỀN

Vi phạm hành lang công trình thủy lợi trên sông T6

Mặc dù đã được tuyên truyền, vận động nhưng hiện nay tình trạng vi phạm hành lang công trình thủy lợi trên sông T6 đoạn qua địa phận xã Vũ Hội (Vũ Thu) vẫn diễn ra rất phổ biến. Những vi phạm này không những gây ách tắc, làm thu hẹp dòng chảy mà còn khó khăn cho việc tiêu thoát nước.

Theo phản ánh của người dân, trên sông T6 đoạn qua địa phận xã Vũ Hội từ cầu Trạm Xá về phía cây xăng Vũ Hội thời gian qua đã xảy ra tình trạng nhiều gia đình tự ý xây dựng công trình trái phép trên sông, gây cản trở cho việc nạo vét lòng sông. Không những vậy, những hộ dân sinh sống ở đây còn đổ chất thải, rác thải xuống

sông gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường. Ông Mai Văn Quân, Chủ tịch UBND xã Vũ Hội cho biết: Sông T6 qua đoạn địa bàn xã Vũ Hội có chiều dài khoảng 2km, phục vụ tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã. Qua kiểm tra, rà soát, địa phương đã phát hiện 27 công trình vi phạm (phía sau ki ô), chủ yếu là làm lán trên mặt sông. Việc

xây dựng trên sông T6 đã vi phạm Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép trong phạm vi hành lang công trình bảo vệ cầu, cống, đường thủy nội địa, công trình thủy lợi và đề án, UBND xã đã có thông báo yêu cầu hộ gia đình vi phạm trên sông

T6 tự thu dỡ, giải tỏa công trình vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu. Thời gian thu dỡ từ ngày 15/12/2017 đến hết ngày 25/12/2017. Sau ngày 25/12/2017, nếu các hộ gia đình vi phạm trên sông T6 vẫn cố tình không tự thu dỡ, giải tỏa thì UBND xã sẽ tổ chức lực lượng cưỡng chế. Vừa qua, UBND xã tổ chức tuyên truyền tới các gia đình vi phạm trên sông T6, đại đa

số các gia đình đều đồng tình với chủ trương thu dỡ, giải tỏa công trình vi phạm.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến thời điểm chiều ngày 19/12 chưa có gia đình nào tại khu vực này tự thu dỡ, giải tỏa công trình vi phạm. Khi được hỏi về lý do, nhiều người dân ở đây cho biết, đang vào thời điểm cuối năm, nhiều công việc nên việc thu dỡ công trình vi phạm sẽ được thực hiện trong những ngày tới. Bà Mai Thị Mỹ, thôn Trung Lập, xã Vũ Hội cho biết: Sông T6 đoạn qua địa bàn xã Vũ Hội hiện bị ô nhiễm rất nghiêm trọng. Gia đình tôi đã làm lán trên sông T6 này được khoảng 4 năm với mục đích làm kho để đồ và giảm bớt hôi thối từ dưới sông bốc lên nhà. Vừa qua, được UBND xã tuyên truyền, gia đình tôi nhất trí với chủ trương thu dỡ công trình vi phạm,



Tình trạng vi phạm hành lang công trình thủy lợi trên sông T6 đoạn qua địa bàn xã Vũ Hội (Vũ Thu) diễn ra phổ biến.

tuy nhiên tôi cũng mong muốn địa phương sẽ tiếp tục giải tỏa đối với những công trình vi phạm từ cầu

Trạm Xá đến cầu Cọi. Đồng thời, bảo đảm sẽ có những biện pháp không để các vi phạm mới phát sinh.

Có như vậy mới tạo được sự đồng thuận, công bằng trong nhân dân.

PHẠM HÙNG